



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๐๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๙๙๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

๒. การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๓. ความรู้เรื่อง โรคที่มากับฤดูหนาว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า ขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนอาจมีอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ สายไฟฟ้า ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียนเกิดการชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์อื่นๆ จนอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนได้ และมีการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ ขึ้นอีก นอกจากนี้ในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงเห็นควรให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด รมรื่นปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สํารวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียนและสัตว์มีพิษที่อาจทำอันตรายแก่นักเรียน ควรทั้งมีมาตรการในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน

๒. ด้านสุขภาพอนามัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสุขภาพของนักเรียนทุกคนสอดส่องและเฝ้าระวังสุขภาพของนักเรียนโดยเฉพาะโรคที่มากับช่วงฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปวดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคติดต่ออื่นๆ หากพบนักเรียนที่มีอาการน่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันมิให้โรคแพร่กระจายไปยังเพื่อนนักเรียน รวมทั้งควรมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่นักเรียน

๓. การกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ ขึ้น เช่น การหลอกลวง การลักทรัพย์ สถานศึกษาควรมีมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ ทรัพย์สิน การตั้งครุฑในวัยเรียน การหลบหนีการเรียน ติดเกมส์ เสพสิ่งมีนเมา สอดส่องและเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในโรงเรียนหากพบว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยให้ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

/๔. การเดินทางไป...

๔. การเดินทางไป - กลับโรงเรียนของนักเรียน สํารวจความปลอดภัยเส้นทางเดินทางไป - กลับโรงเรียนของนักเรียน กำชับเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หมวกกันน็อก และปฏิบัติตามกฎจราจร กรณีที่นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือโดยสารรถจักรยานยนต์กับผู้ปกครอง กำชับพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานและระวังอย่าให้มีนักเรียนติดค้างอยู่บนรถ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑-๔ ข้างต้น พร้อมทั้งยึดปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ ไจวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒

